



ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี
เรื่อง ขอรับรองบุตร

คดีแพ่งหมายเลขดำที่ พ ๗๔/๒๕๖๑

ด้วย นายยุทธพงศ์ พุชโก หรือสุคนธอุดมสิทธิ์ ผู้ร้อง อายุ ๓๘ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๘๘/๑๙๒ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องอยู่กินฉันสามีภริยากับ นางสาววารุณี ทะวงษา โดยมีได้จดทะเบียนสมรส มีบุตรร่วมกัน ๑ คน คือ เด็กหญิงธัญชนก พุชโก ผู้เยาว์ ปัจจุบันอายุ ๙ ปี ๒ เดือนเศษ นับตั้งแต่ผู้เยาว์เกิดผู้ร้องแสดงออกต่อบุคคลทั่วไปว่าบุตรผู้เยาว์เป็นบุตรของผู้ร้อง โดยการให้การยินยอมให้ผู้เยาว์ใช้นามสกุลด้วยตั้งแต่เกิดทั้งในสูติบัตรระบุว่าผู้ร้องเป็นบิดาและผู้ร้องได้เลี้ยงดูบุตรผู้เยาว์เป็นอย่างดี เดิมผู้ร้องมีชื่อสกุลว่า “พุชโก” ต่อมาได้เปลี่ยนเป็น “สุคนธอุดมสิทธิ์” เมื่อประมาณ ๒๕๕๕ ขณะที่ผู้เยาว์อายุประมาณ ๓ ปีเศษ นางสาววารุณีได้ทิ้งร้างผู้ร้องและผู้เยาว์ และไม่เคยกลับมาดูแลผู้เยาว์อีกเลย โดยผู้เยาว์อยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของผู้ร้องมาโดยตลอด จึงทำให้ผู้ร้องและบุตรผู้เยาว์มีความสนิทสนมกันเป็นอย่างมาก ผู้ร้องมีความประสงค์จะจดทะเบียนรับรองบุตร โดยรับผู้เยาว์เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้ร้อง ผู้ร้องพร้อมด้วยผู้เยาว์จึงได้เดินทางไปที่ว่าการอำเภอเพื่อติดต่อดำเนินการดังกล่าว แต่เจ้าหน้าที่แจ้งว่าไม่สามารถดำเนินการให้ได้ โดยแจ้งว่าผู้เยาว์อายุน้อยไม่รู้เพียงสา ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะให้ความยินยอมได้ ประกอบกับมารดาผู้เยาว์ขาดการติดต่อจึงทำให้ผู้ร้องไม่สามารถติดต่อให้มารดาผู้เยาว์มาให้ความยินยอมได้ นอกจากนี้ต้องมีคำสั่งศาลอนุญาตให้จดทะเบียนรับรองบุตร มาแสดงเท่านั้นจึงจะดำเนินการให้ได้ ผู้ร้องเป็นผู้มีความประพฤติดีเรียบร้อย ไม่เคยต้องคำพิพากษาให้จำคุกมาก่อน ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ ไม่เคยต้องคำพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายมาก่อน ผู้ร้องประกอบอาชีพสุจริตให้เช่าไม้แบบก่อสร้างต่าง ๆ มีฐานะมั่นคง มีรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ไม่ต่ำกว่าเดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท สามารถอุปการะเลี้ยงดูและให้การศึกษาบุตรผู้เยาว์ได้เป็นอย่างดี ต่างจากนางสาววารุณี มารดาผู้เยาว์มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมควร ละทิ้งบุตรผู้เยาว์และไม่เคยกลับมาดูแลบุตรผู้เยาว์เลย ด้วยเหตุดังกล่าวผู้ร้องขอศาลได้โปรดไต่สวนและมีคำสั่งให้ผู้ร้องจดทะเบียนรับเด็กหญิงธัญชนก พุชโก เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย และขอให้ถอนอำนาจปกครองบุตรของนางสาววารุณี ทะวงษา และมีคำสั่งให้ผู้ร้องเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองเด็กหญิงธัญชนกแต่เพียงผู้เดียว

ศาลนัดไต่สวนคำร้องในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา หากผู้ใดประสงค์จะคัดค้านประการใด ให้ยื่นคำคัดค้านต่อศาลก่อนวันนัด คำร้องขอได้ที่ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

(นายวรานนท์ วิเศษศิริ)

ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี